



ประกาศโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ตามที่โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในสาขาวิชาที่โครงการฯ เห็นชอบ บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับทุน จำนวน ๑๐ คน เพื่อรับทุนดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับทุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน ๒๖ คน เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการ ตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

อนึ่งหากปรากฏว่าเอกสารการสมัคร และคุณสมบัติผู้สมัครไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์ แม้จะได้รับทุนไปแล้ว โครงการฯ ถือสิทธิ์ที่จะงดให้ทุน และเรียกเงินทุนคืนในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์)  
ประธานคณะกรรมการทำงานโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

**ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐**

๑. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับทุน (ตารางที่ ๑)
  - ให้ไปทำสัญญาการรับทุน กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ **๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐**
๒. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับทุนแบบมีเงื่อนไข (ตารางที่ ๒) ให้ดำเนินการดังนี้
  - ให้นำเอกสารหลักฐานของผลการสอบภาษาอังกฤษส่งให้กับหน่วยบริหารโครงการฯ **ภายในไม่เกิน ๒ เดือน หลังเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐** (คือวันประทับตราไปรษณีย์) โดยส่งเป็นเอกสารจริง (โครงการฯ จะส่งคืนเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว) หากเป็นเอกสารสำเนาให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และนำไปให้อาจารย์ผู้ประสานงานของสถาบันที่สังกัด ตรวจสอบความถูกต้องและร่วมลงนามรับรอง ส่งไปยัง **โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ๒๗๒ ถ.พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐** หากไม่ส่งผลภายในกำหนดจะหมดสิทธิ์รับทุนใน **การสมัครครั้งนี้** โดยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ

**หมายเหตุ**

- (๑) เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ (paper) **หรือ** ไม่ต่ำกว่า ๑๗๓ (CBT) **หรือ** ไม่ต่ำกว่า ๖๔ (iBT) **หรือ** IELTS ไม่ต่ำกว่า ๕ **หรือ** การสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับ TOEFL ได้ (เช่น CU-TEP) โดยมีผลการสอบไม่เกิน ๒ ปี **หรือ** เกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย ของสถาบันที่สังกัดกำหนด กรณีที่สังกัดไม่กำหนด เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องมีผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน แบบใดแบบหนึ่งข้างต้น
  - (๒) เมื่อโครงการฯ พิจารณาเอกสารเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ไปทำสัญญาการรับทุน ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์รับทุนแบบมีเงื่อนไขจะไม่ได้รับทุนเต็มจำนวน ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาที่จัดส่งผลภาษาอังกฤษ
๓. เมื่อทำสัญญารับทุนแล้ว ให้อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของสถาบันที่สังกัดจัดส่งสำเนาสัญญา และรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้รับทุน พร้อมแนบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่ออนุมัติเงินทุนต่อไป

ตารางที่ ๑ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)  
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	สาขาวิชา	ระดับปริญญา
มหาวิทยาลัยนเรศวร			
๑	นาย อติสร ทองทา	คณิตศาสตร์	เอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น			
๒	นาย บุญญฉัตร มีทรัพย์ทอง	คณิตศาสตร์	โท-เอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
๓	นาย บุรฮาน เจาะมะ	คณิตศาสตร์	โท-เอก
๔	นางสาว นฤกร ทองเปล่งศรี	คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์	โท-เอก
มหาวิทยาลัยมหิดล			
๕	นางสาว ณัฐสิมา คักดา	ฟิสิกส์	เอก
๖	นางสาว พรธิดา วัฒนกุล	วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ	เอก
๗	นางสาว ฐิตารีย์ พิมพ์กลาง	เคมี	โท-เอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			
๘	นาย กุลภณ เกสรกาญจน์	เคมี	เอก (5 ปี)
๙	นาย นราวิชญ์ เลิศหังม	คณิตศาสตร์ประยุกต์	โท-เอก
มหาวิทยาลัยศิลปากร			
๑๐	นางสาว นลัทพร รูปหมอก	สถิติประยุกต์	โท-เอก

## ตารางที่ ๒ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข

ผู้มีสิทธิ์รับทุนต่อเมื่อส่งผลการผ่านภาษาอังกฤษ ภายในไม่เกิน ๒ เดือนหลังเปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	สาขาวิชา	ระดับปริญญา
<b>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</b>			
๑๑	นาย ธนพัตร ชลารักษ์	คณิตศาสตร์	โท-เอก
๑๒	นางสาว นภัสสร เรืองประเสริฐ	เคมี	โท-เอก
๑๓	นางสาว สุวิภา จันอ้าย	สถิติประยุกต์	โท-เอก
๑๔	นางสาว ศิริพร อนุทุม	เคมี	โท-เอก
<b>มหาวิทยาลัยนเรศวร</b>			
๑๕	นางสาว ปาณิศา แสงนาค	เคมีอุตสาหกรรม	โท-เอก
๑๖	นางสาว สุทธิดา วงศ์สุวรรณ	เคมี	โท-เอก
<b>มหาวิทยาลัยแม่โจ้</b>			
๑๗	นางสาว นิตาชล เพระาบุญ	เคมีประยุกต์	เอก (5 ปี)
<b>มหาวิทยาลัยขอนแก่น</b>			
๑๘	นาย กมลภัทร พึ่งปาน	ฟิสิกส์	โท-เอก
๑๙	นาย ธรรมบุญ ชาญขนิษฐา	เคมี	โท-เอก
๒๐	นางสาว ชาลิตา พันธุ์เลิศ	คณิตศาสตร์ประยุกต์	โท-เอก
<b>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</b>			
๒๑	นาย วิวัฒน์ สังฆะพิลา	ฟิสิกส์	โท-เอก
๒๒	นางสาว อัญธิกา ละครไชย	ฟิสิกส์	โท-เอก
๒๓	นางสาว จินตนา ศิริบุรณ์	ฟิสิกส์	โท-เอก
<b>มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</b>			
๒๔	นางสาว ยุวันดา อินจงกล	เคมี	เอก
๒๕	นาย ณัฐวุฒิ สืบสิงห์	ฟิสิกส์	โท-เอก
๒๖	นาย ชาคริต ศรีวรรณคำ	ฟิสิกส์	โท-เอก
๒๗	นาย วชิรินทร์ เพิ่มวงศ์	ฟิสิกส์	โท-เอก
<b>มหาวิทยาลัยมหิดล</b>			
๒๘	นางสาว จินตนา ศิริบุรณ์	วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ	โท-เอก

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล			สาขาวิชา	ระดับปริญญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์					
๒๙	๑	นางสาว อัญมณี รอสุงเนิน	ฟิสิกส์	โท-เอก	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี					
๓๐	๑	นาย จิรธรรม ทวีพัฒนานนท์	คณิตศาสตร์ประยุกต์	โท-เอก	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ					
๓๑	๑	นาย เถกิงศักดิ์ หลีกपाल	คณิตศาสตร์ประยุกต์	โท-เอก	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					
๓๒	๑	นางสาว ลภัสรดา สิงห์สมบูรณ์	สถิติ	เอก	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ					
๓๓	๑	นาย ธนบูรณ์ พลากุลมณฑล	เทคโนโลยีชีวภาพ	โท-เอก	
๓๔	๒	นาย สุรศักดิ์ ฤกษ์เกษี	ฟิสิกส์	โท-เอก	
มหาวิทยาลัยศิลปากร					
๓๕	๑	นาย วันเฉลิม ชนะเลิศ	ฟิสิกส์	เอก	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่					
๓๖	๑	นาย จิราวุฒิ รักนุ้ย	ฟิสิกส์	เอก	